



โปรดเวียนกันอ่าน

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 166 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557



อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เนรมิตความรวยด้วยอาชีพเสริม

เศรษฐกิจยามนี้ ใครที่มีไอเดียดีๆ บวกกับความมุ่งมั่น และมีความขยันหมั่นเพียร มีโอกาสกลายเป็นเจ้าก้นน้อยได้ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สหกรณ์มีความยินดี และเป็นสื่อกลางในการที่จะทำให้อาชีพที่มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น เพื่อนำรายได้



ไปจุนเจือครอบครัวของสมาชิก โดยสหกรณ์ได้จัดทำพื้นที่วางผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกและบุคคลที่สนใจสั่งซื้อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกโดยตรง ณ ห้องสโมสรรวมสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่สหกรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านต่อหน้า 3

ในฉบับพบกับ..

หน้า 2 ..หลักการทรงงานของในหลวง

หน้า 3 ..เสริมความรวยด้วยอาชีพเสริม

หน้า 5 ..พุทธวจน

ทุกคำถาม มีคำตอบ พนักงานราชการจะยื่นกู้ สามัญต้องทำอย่างไร?

อ่านต่อหน้า 7

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่ม พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย



เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สอ.ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จก. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสอ.ปม.และชอก. วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557



แจกจริง สร้อยคอทองคำ 40 เส้น น้ำหนัก 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท รีบสมัครใช้บัตร ATM Click Co-op Card

ส่งใบสมัครมาให้สหกรณ์ด่วน จับรางวัลครั้งต่อไป วันที่ 25 เมษายน 57 และ 25 มิถุนายน 57 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้า 11



หลักการทรงงานของในหลวง

: คนหลังเลนส์



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ทรงลำบากตรากตรำ เสด็จ ฯ ไปทั่วทุกหนทุกแห่งในพื้นที่ทุรกันดาร ท่ามกลางแสงแดดและสายฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสาย เพื่อทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่เพียงแต่จะทำให้ปวงพสกนิกรได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรายังได้แนวคิด และวิธีการทำงานไปใช้ เพื่อดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ท่านทรงมีหลักการทรงงานดังนี้

ทรงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยใช้องค์ความรู้

เรื่องหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีหลักกว้าง ๆ ของพระองค์ คือ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรว่ามีสิ่งอะไรที่ควรปรับปรุงได้ดีกว่านี้ ทำประโยชน์ให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่านี้ หรือประชาชนยังมีความทุกข์ในพื้นที่แบบนี้จะอย่างไร โดยพระองค์จะทรงใช้ความรู้ที่มีอยู่ หรือ หากยังทรงไม่มีความรู้ในสิ่งที่คิดว่าสำคัญ พระองค์จะทรงหาความรู้ โดยทรงศึกษาและสนทนากับผู้รู้ต่าง ๆ แล้วนำมาประยุกต์ปรับปรุง พระองค์จะทรงลำบากตรากตรำอย่างไร ก็ไม่สนพระทัย ถ้าทรงเห็นว่าดีแล้วก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะทำ

ทรงใช้ความรู้อย่างบูรณาการ..มิได้ทรงตั้งทฤษฎีไว้ก่อน

ทรงนำความรู้และวิชาการต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน หรือสมัยนี้เรียกว่า “บูรณาการ” ไม่ทิ้งแง่ใดแง่หนึ่ง

ทรงพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื่อชาติ แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือ นักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใย ความรับผิดชอบและการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นเรื่องของจิตใจ การทำงานพัฒนาไม่ได้เป็นเรื่องของการเสียสละเพียงอย่างเดียว ควรมีจิตสาธารณะ รักที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนอยู่เสมอว่า งานพัฒนาเป็นงานยาก และกินเวลานาน ผู้ที่ทำงานพัฒนา หรือที่เรียกว่า นักพัฒนา จึงต้องเป็นผู้ที่อดทน เชื่อมั่นในคุณค่าความดี มีใจเมตตากรุณา อยากรู้ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และมีความสุข ต้องมีความรักกว้างขวางเพราะงานพัฒนาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ มาก ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจและยอมรับนับถือผู้อื่น เพราะเป็นงานที่ไม่มีทางทำสำเร็จได้โดยลำพัง และต้องมีความตั้งใจจะทำประโยชน์ให้แก่คนอื่น ตัวเองจะลำบากตรากตรำไม่สนใจ หรือหากเห็นว่าดีแล้ว ก็ต้องมีความเข้มแข็งและอดทนพอที่จะต่อไปโดยไม่ย่อท้อ

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ในมิตความรวยด้วยอาชีพเสริม



เศรษฐกิจยามนี้ ใครที่มีไอเดียดีๆ บวกกับความมุ่งมั่น และมีความขยัน มุมานะ มีโอกาสกลายเป็นเจ้าแก่น้อยได้ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความยินดี และเป็นสื่อกลางในการที่จะทำให้ สมาชิกมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น เพื่อนำรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของสมาชิก โดย สหกรณ์ได้จัดทำพื้นที่วางผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกและบุคคลที่สนใจสั่งซื้อ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกโดยตรง ณ ห้องสโมสรสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้ บริการได้ที่สหกรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

และสหกรณ์ก็ยังมีเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น

- ❖ ดอกเบี้ยเพียง 4.35% ต่อปี
- ❖ ต้องเสนอพร้อมแผนธุรกิจ อนุมัติใน 15 วัน
- ❖ สำหรับวงเงินกู้ เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้สามัญเดิม จะต้องไม่เกิน ตามฐานที่กำหนดของเงินเดือน
- ❖ ต้องรายงานผลภายใน 30 วัน หลังได้รับเงินกู้
- ❖ มีเงินเหลือหลังชำระเงินสหกรณ์ทุกประเภทไม่น้อยกว่า 3,500 บาท



1.วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
- 1.2 เพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก

2.หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม

- 2.1 ให้กู้ได้เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินตามฐานที่กำหนดของเงินเดือน
- 2.2 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- 2.3 สมาชิกสามารถยื่นคำขอกู้ พร้อมแผนธุรกิจขนาดย่อเข้ามาได้ที่สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้
- 2.4 ชำระคืนไม่เกิน 144 งวด

3.เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

- 3.1 แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม (ส.03) หัวข้อที่ 2.8
- 3.2 สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
- 3.3 หลักฐานเกี่ยวกับกิจการ(ถ้ามี) เช่น ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์





3.4 รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจตามแบบฟอร์มสหกรณ์ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ พร้อมภาพประกอบ (ระบุประเภทกิจการ กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง จุดเด่น – จุดด้อยของกิจการและวิธีป้องกัน ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรในช่วง 6 เดือน ระยะเวลาคืนทุน แผนที่ ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ)

3.5 สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของสหกรณ์หรือธนาคารทุกบัญชีของกิจการ

4. ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ

4.1 ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่สหกรณ์ฯ

4.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคำขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริมครบถ้วน จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายใน 15 วัน (นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร หลักฐานครบถ้วน)

5. การจ่ายเงินกู้

สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ทั้งหมดหรือเป็นงวดๆ ตามแต่กิจการที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

6. อัตราดอกเบี้ย

เพื่อเป็นการส่งเสริมเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพเสริม สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 4.35 ต่อปี ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ และกรณีนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ สมาชิกจะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 4% ต่อปี รับผิดชอบเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 2 ปี

ใครมีความตั้งใจที่จะสร้างเม็ดเงินในกระเป๋าให้งอกเงย ก็สามารถทำได้ ด้วยดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น กวดผ่อนชำระนานถึง 144 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับเงินกู้สามัญทั่วไปจะผ่อนชำระรายเดือนน้อยกว่า ขอเพียงสมาชิกที่กู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม มีความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจ เชื่อแน่ว่า ความร่ำรวย ความสุข และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ก็จะมาหาคุณในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึง! “ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่พรแสวง ไม่ใช่แค่มีพรสวรรค์”

“พุทธอนัน”

จากการที่กองบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ป่าไม้ได้นำ พุทธวจน คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเผยแพร่ให้กับสมาชิกได้ศึกษา หลายคนยังมีความสงสัยอยู่ว่าการศึกษาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความสำคัญอย่างไร ทำไมจึงต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น ดังนั้นทางกองบรรณาธิการจึงใคร่ขอแนะนำ 10 พระสูตร ซึ่งพระตถาคตทรงแสดงไว้ดีแล้ว ซึ่งเหล่าสาวกตถาคต คณะงานธัมมะวัตตนาป่าพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) ได้ร่วมกันรวบรวมไว้ โดยจะทยอยนำมาเสนอจนครบทั้ง 10 พระสูตร ในฉบับนี้จะนำเสนอจำนวน 4 พระสูตร ดังนี้

1. พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด

อัคคิเวสนะ ! เรานั้นหรือ, จำเดิมแต่เริ่มแสดง กระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีจิตเป็นเอก ดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำ ดังนี้.

ม. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

2. แต่ละคำพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริง ไม่จำกัดกาลเวลา

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เราไปแล้วด้วยธรรมนี้ อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง (สนทิกฎฐิโก), เป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดกาล (อกาลิโก), เป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาตุ (เอหิปสสิโก), ควรห้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก), อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน (ปัจจุตต เวทิตัพโพ วิญญูหิ).

ม. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๕๑.

3. คำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้ นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน

ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้จนตรัสสมา

สัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุภาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอน พราสาทอน แสดงออก ซึ่งถ้อยคำใด ถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้ โดยประการเดียวทั้งสิ้น ไม่แย้งกันเป็น ประการอื่นเลย.

อิติว. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๕๓.

5. ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอน เปรียบด้วยกลองศึก

ภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องนี้เคยมีมาแล้ว : กลองศึกของกษัตริย์ พวกทสารหะ เรียกว่าอานกะ มีอยู่ เมื่อกลองอานกะนี้ มีผลแตก หรือลิ พวกกษัตริย์ทสารหะ ได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ้ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น (ทุกคราวไป). ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้า ก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้น

ภิกษุทั้งหลาย ! ฉะนั้นก็ฉนั้น ในกาลยี่ดียวฝ่ายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ่ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้นำ สุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เจริญฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ส่วน สุตตันตะเหล่าใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภท กาพย์ กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก, เมื่อมีผู้นำ

สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จักเจริญฟัง จักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไป

ภิกษุทั้งหลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้น ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ่ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา จักมิได้ตัวอาการอย่างนี้ แล.

นิตทาน. ส. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.





สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)



สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) หรือที่คนไทยเรียกกันทั่วไปว่าประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย (เอเชียอาคเนย์) เป็นการรวมหมู่เกาะน้อยใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกแถบที่เรียกว่าทะเลจีนใต้ 7,107 เกาะไว้ด้วยกัน รวมพื้นที่ 300,000 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่มีจำนวนเกาะเป็นลำดับที่สองรองจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันมากถึง 17,508 เกาะ จึงถือว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มี "หมู่เกาะ" มากที่สุดในโลก และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อกันยาวมากที่สุดในโลกในฟิลิปปินส์นั้นมีความหลากหลายชนชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากเคยอยู่ใต้การปกครองของสเปนมา 300 ปี ผู้คนจึงเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาสเปน และนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และเมื่ออเมริกาบชนะสเปน วัฒนธรรมอเมริกันและภาษาอังกฤษจึงแผ่ผสมผสานในประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ที่ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชาติในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (อีกชาติหนึ่งคือติมอร์-เลสเต) จากประชากรประมาณ 99 ล้านคน (2555) ร้อยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์

จากการศึกษาข้อมูลขบวนการสหกรณ์ในฟิลิปปินส์พบว่า มีข้อมูลที่ที่น่าสนใจค่อนข้างมาก ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบสหกรณ์มาอย่างยาวนาน มีจุดเริ่มต้นในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยได้ริเริ่มระบบสหกรณ์ ผู้เขียนจึงขอแนะนำขบวนการสหกรณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เป็นการต่อเนื่องสองฉบับ ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่าหากมีการตัดทอนหรือสรุปโดยย่อเกินไป จะทำให้สาระที่น่าสนใจบางประการขาดหายไป รวมทั้งหากประเทศไทยสามารถนำจุดแข็งที่พบมาปรับใช้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

สำหรับขบวนการสหกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์นั้น ได้มีจุดเริ่มต้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อชาวฟิลิปปินส์บางท่านที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในยุโรปได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปโดยใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ได้แก่ ดร.โจเซ่ พี.ไรซาลและนายทีโอดโร ซานติโก (Dr. Jose P. Rizal & Teodoro Sandiko)

ดร.ไรซาลได้นำแนวคิดของโรเบิร์ต โอเวน (บิดาแห่งสหกรณ์อังกฤษและบิดาแห่งสหกรณ์โลก) โดยจัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์ขึ้นที่เมืองดาปิตัน ตั้งโรงเรียนสำหรับผู้คนที่ยากจนให้เรียนรู้เรื่องสหกรณ์ และตั้งร้านค้าสหกรณ์ขึ้น โดยอาสาสมัครจากนักเรียน และตั้งสมาคมผู้ผลิตปอแก้วขึ้น (สหกรณ์ยุคแรกของประเทศจัดตั้งภายใต้ พ.ร.บ.สมาคม เพราะสหกรณ์เป็นนวัตกรรมทางสังคมยังไม่มียกกฎหมายรองรับโดยตรง เหมือนเดียวกับประเทศไทยซึ่งได้ตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สมาคมเช่นกัน) และมีการถือหุ้น ทำธุรกิจร่วมกันและจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก

ส่วนนายแซนติโก ได้นำรูปแบบของสหกรณ์ในประเทศเยอรมัน มาเป็นต้นแบบของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ในฟิลิปปินส์ ในช่วงที่สหรัฐอเมริกายึดครองฟิลิปปินส์ เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการรัฐในช่วงนั้น นายแซนติโกได้เสนอ พ.ร.บ.สหกรณ์เครดิตชนบท พ.ศ.2457 ต่อรัฐสภา ทำให้ต่อมานายแซนติโกได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งสหกรณ์ฟิลิปปินส์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ดังกล่าวฟิลิปปินส์ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่อการเกษตรคอบานาตวนขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 ตุลาคม 2459 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ต่อมาในปี 2469 ได้มีการขยายการจัดตั้งไปถึง 544 สหกรณ์ กระจายใน 42 จังหวัด และในปี 2473 ได้มีสหกรณ์ทั่วประเทศถึง 571 สหกรณ์ อย่างไรก็ตามในปี 2478 ได้มีการประเมินผลพบว่า มีสหกรณ์ถึงร้อยละ 90 ขาดแคลนเงินทุน จนทำให้ได้ข้อสรุปว่าสินเชื่อเพื่อชนบทที่ผ่านขบวนการสหกรณ์มีประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย

ในขณะเดียวกันปี 2470 รัฐสภาได้ออกกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์การตลาด (ฉบับที่ 2425) (The Cooperative Marketing Law 1927) จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ให้เพิ่มผลการผลิต ช่วยในเรื่องตลาดสินค้าเกษตร และตั้งสหกรณ์การตลาดที่สหกรณ์สมาชิกเป็นเจ้าของ สรุปผลการดำเนินการดังกล่าวพบว่าสหกรณ์ร้อยละ 20 ประสบผลสำเร็จ สหกรณ์ที่เหลือประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย

ต่อมาปี 2495 รัฐสภาได้ประกาศใช้กฎหมายสาธารณรัฐที่ 821 เพื่อจัดตั้งสถาบันเครดิตเพื่อเกษตรกรรมและสหกรณ์การเงินขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินชนบทใน 4 ด้าน ได้แก่

1. เพื่อช่วยเหลือชาวนาขนาดเล็กให้ได้รับเชื่อที่เป็นธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ชาวนารวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์
3. เพื่อจัดตั้งกลไกการตลาดที่เป็นธรรมสำหรับชาวนารายย่อย
4. เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจการเกษตรให้เท่าเทียมกับอุตสาหกรรม/เศรษฐกิจสาขาอื่น

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้นับได้ว่าเป็นรากฐานของกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ฉบับปัจจุบัน นั่นก็คือ The Philippines Code of 2008 กฎหมายฉบับนี้มีการประกาศนโยบายสหกรณ์ ความหมายของสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ (โดยได้นำหลักการสหกรณ์สากล 7 ประการมาใช้ไว้ในกฎหมาย) รวมทั้ง องค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ (Cooperative Development Authority, CDA คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สหพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ ชุมชุมสหกรณ์การจัดตั้งสหกรณ์ปฐมภูมิ โดยสมาชิกต้องผ่านหลักสูตรเตรียมสมาชิก (Pre-Membership Education Seminar - PMES) เป็นต้น

ในฉบับนี้ได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาของสหกรณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ ในฉบับหน้าจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กับท่านสมาชิกทุกท่านทราบต่อไป อดใจรอชนิดนะครับ แล้วติดตามต่อในฉบับหน้าครับ

อ้างอิง : วีระ คำพิเศษ, ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย
อาเซียน (Cooperative Movement in ASEAN Community)

www.cda.gov.ph <http://th.wikipedia.org/wiki>

ค้นหา ฟิลิปปินส์



พนักงานราชการสอบถามเรื่องเงินกู้สามัญซึ่งสอบถามมายังสหกรณ์เป็นจำนวนมาก เช่น การยื่นกู้ใหม่, เอกสารประกอบการกู้, การถอนเงินกู้ เป็นต้น ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอรวบรวมคำถามเกี่ยวกับการกู้เงินสามัญสำหรับพนักงานราชการ ดังนี้

1. พนักงานราชการที่ยื่นกู้สามัญแล้ว และต้องการกู้ใหม่ เมื่อใดจึงจะยื่นกู้ได้

ตอบ พนักงานราชการที่ยื่นกู้สามัญแล้ว และต้องการกู้ใหม่ จะต้องชำระหนี้เดิมมาแล้ว 6 งวด จึงจะสามารถยื่นเรื่องกู้สามัญใหม่ได้

2. การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญสำหรับพนักงานราชการจะต้องใช้เอกสารใดบ้าง

- ตอบ**
- แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญสำหรับสมาชิกสมทบ
 - สำเนาบัตรพนักงานราชการของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 - สลิปเงินเดือนปัจจุบันของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 - สำเนาหนังสือสัญญาจ้างงานของผู้กู้
 - ประกันภัยผู้ค้ำประกัน (บริษัทอินทพรประกันภัย)
 - ประกันชีวิตกลุ่มของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เฉพาะสมาชิกที่ยังไม่เคยทำประกัน)



3. เมื่อเงินกู้ได้รับการอนุมัติแล้วสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีใด

ตอบ สหกรณ์จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์สินทรัพย์ (บัญชีดอกกระเจียว) เท่านั้น สมาชิกสมทบสามารถถอนได้โดยใช้บัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ , บัตร ATM สหกรณ์ - กรุงเทพฯ และบัตร ATM Click CO-OP Card

4. เพราะเหตุใดพนักงานราชการ จึงไม่สามารถถอนเงินกู้ได้เต็มจำนวนตามที่ได้รับอนุมัติ

ตอบ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสำหรับพนักงานราชการ เมื่อพนักงานราชการกู้สามัญแล้วจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สหกรณ์จึงอายัดเงินฝากในบัญชีของพนักงานราชการไว้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

5. เพราะเหตุใดพนักงานราชการเมื่อยื่นกู้สามัญใหม่ จะต้องทำประกันภัยผู้ค้ำประกันใหม่

ตอบ เนื่องจากตามกรรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกันจะคุ้มครองวงเงินกู้ของสมาชิกสมทบตามเลขที่สัญญาเงินกู้ ดังนั้นเมื่อสมาชิกสมทบยื่นขอกู้สามัญครั้งใหม่ และสหกรณ์ได้ทำการหักกลบหนี้เงินกู้สามัญเดิม จึงทำให้เลขที่สัญญาเงินกู้ฉบับเดิมเป็นอันสิ้นสุดและเกิดเป็นเลขที่สัญญาเงินกู้ใหม่ ฉะนั้นจึงต้องทำประกันภัยผู้ค้ำประกันใหม่ และรอประกันตอบรับ 45 วัน จึงจะได้รับอนุมัติเงินกู้



ผลการดำเนินงาน

รายการ	28 กุมภาพันธ์ 2557	31 มกราคม 2557
จำนวนสมาชิก	13,282	13,279
จำนวนสมาชิกสมทบ	13,665	13,568
สินทรัพย์รวม	11,483,092,140.08	11,623,018,659.39
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	253,435,875.92	236,983,314.50
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น	504,728,878.32	483,528,422.38
เงินลงทุนระยะสั้น	266,457,100.00	267,054,060.00
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน)	75,990,391.64	79,712,022.47
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน)	11,570,487.09	11,157,321.50
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ)	6,016,083,475.96	6,040,194,881.13
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ)	108,649,058.08	106,630,456.01
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ)	887,202,598.16	871,717,420.30
เงินลงทุนระยะยาว	3,240,582,124.18	3,399,665,870.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11,766,603.01	12,074,543.78
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	84,361,279.37	84,759,492.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	22,076,959.27	29,353,545.95
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	187,309.08	187,309.08
หนี้สินรวม	6,848,051,313.82	6,841,717,489.13
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	943,000,000.00	1,121,200,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาว	47,222,200.00	48,611,100.00
รวมเงินรับฝากจากสมาชิก	4,217,703,046.02	4,070,127,309.68
เงินรับฝากออมทรัพย์	474,982,258.06	397,130,035.93
เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ	2,904,231,128.43	2,853,625,550.29
เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	636,533,597.16	633,010,543.26
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์	145,632,796.73	131,154,558.20
เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	54,151,734.02	53,100,003.21
เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์	2,171,531.62	2,106,618.79
รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ)	1,590,095,456.03	1,548,968,312.13
เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ)	105,272,928.37	96,021,971.39
เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ)	1,449,747,878.77	1,418,494,906.60
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ)	29,031,894.64	28,652,170.56
เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ)	6,042,754.25	5,799,263.58
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	15,884,917.43	15,419,947.04
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17,234,044.34	20,479,170.28
หนี้สินไม่หมุนเวียน	16,911,650.00	16,911,650.00
ทุนของสหกรณ์	4,593,186,386.89	4,762,545,976.52
ทุนเรือนหุ้น	4,026,235,220.00	3,957,602,270.00
ทุนสำรอง	403,524,473.82	366,996,732.38
ทุนสะสม	80,168,755.77	56,028,658.48
กำไรสุทธิ (รอการจัดสรร)	0.00	332,070,376.73
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	83,257,937.30	49,847,938.93
รายได้	81,003,501.83	38,220,647.97
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร	73,239,155.47	36,861,713.16
ผลตอบแทนจากการลงทุน	6,959,641.17	1,216,549.62
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	804,705.19	142,385.19
ค่าใช้จ่าย	39,149,062.46	19,465,454.23
ดอกเบี้ยจ่าย	28,848,815.45	15,123,573.38
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	10,300,247.01	4,341,880.85
กำไรสุทธิ	41,854,439.37	18,755,193.74

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556)	ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์สินทรัพย์	3.50
ออมทรัพย์เอนกประสงค์	3.50
ออมทรัพย์พิเศษ	3.75
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	4.25
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	4.25
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556)	ร้อยละ/ปี
ฉุกเฉิน	6.35
สามัญทั่วไป	6.35
สามัญเพื่อการศึกษา	4.15
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ	4.15
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม	4.35
สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน	4.35
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน	4.35
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ	4.75
สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว	4.35
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว	6.35
เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน	5.25
เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน	6.35
เงินกู้พิเศษสินเชื่อเวลาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1	3.50
เงินกู้พิเศษสินเชื่อเวลาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2	4.50
เงินกู้พิเศษสินเชื่อเวลาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)ประเภท 3	6.00
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ	6.25



สมัครใช้บัตร Click CO-OP Card มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล สร้อยคอทองคำ 40 เส้น น้ำหนัก 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท



โดนใจครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการ สอ.ป.ม. มอบโชคให้กับสมาชิกที่สมัครใช้บัตร ATM Click Co-op Card ทำเอาสมาชิกดีใจกันถ้วนหน้า บางท่านมาจากภาคใต้ บางท่านมาจากเหนือ มีทุกภาค ใครอยากลุ้นโชคดี ๆ แบบนี้ รีบสมัครขอใช้บัตร Click CO-OP Card และกรอกชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บนชิ้นส่วนร่วมชิงรางวัลโดนใจท้ายใบสมัครแล้วส่งถึงสหกรณ์ ส่งก่อนมีสิทธิ์ลุ้นรับ

โชคสร้อยคอทองคำทันที

คงเหลือจับรางวัลโดนใจอีก 2 ครั้ง ดังนี้

โดนใจ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 2557

สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

โดนใจ ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล





กรรมการ สอ.ปม. มอบโชคให้กับสมาชิกที่สมัครใช้บัตร ATM Click Co-Op card

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการจับฉลากชิ้นส่วน สมัครบัตร ATM Click Co-Op card

(ครั้งที่ 2 จับฉลากวันอังคารที่ 25/2/2557 เวลา 11.30 น.)

รางวัล สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 เส้น
ผู้ที่ได้รับรางวัล 10 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. น.ส.ศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ | 2. น.ส.อังสนา มองทรัพย์ | 3. น.ส.ชุตติญา สุขสวัสดิ์ | 4. นายพงศ์อมร คชศิลา |
| 5. นายเชิดชัย ยศไกร | 6. นายสุรเทพ ทองเสริม | 7. นายอรรฎุ ไนจิตร | 8. นายเลิศชัย สุขป้อ |
| 9. นางจิตติพันธ์ เหมือนญาติ | 10. นางอัญชลี จันทร์สง่า | | |

เยี่ยมชมงาน จากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์

สอ.ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จก.
เยี่ยมชม สอ.ปม. และ ชอท.
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557



นายเกรียงศักดิ์ บุญยะสุด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด นำคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิก จำนวน 14 ท่าน เยี่ยมชมการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมดูงานธุรกรรมการเงินผ่านระบบ ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด และดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารงานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละสหกรณ์ โดยมี นางสาวอารยา บุญยะศิริพันธ์ รองประธานกรรมการ สอ.ปม. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ สอ.ปม. นายสมศักดิ์ อังศุโกมฤตกุล รองประธานกรรมการ ชอท. นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ กรรมการ ชอท. นายกอบเกียรติ บันสิทธิ์ กรรมการ ชอท. ร่วมให้การต้อนรับ นายวิจิต สนธิวณิช กรรมการ สอ.ปม. และที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จก. บรรยายสรุปภาพรวมของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จก.



สอ.ปม. รับสมัครสมาชิก ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (พะอ่า) จ.เพชรบุรี



เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ และวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 นายเลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สอ.ปม.



เดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ และรับสมัครสมาชิกข้าราชการบรรจุใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ซึ่งการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ เช่น สิทธิการฝากเงินดอกเบี้ยสูง สิทธิการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ และ สิทธิการขอรับทุนสวัสดิการมากมายครอบคลุมทุกช่วงชีวิต การเป็นสมาชิกสหกรณ์ คงไม่ได้มีดีแค่การกู้เงิน แต่สหกรณ์ยังสอนให้รู้จักความพอเพียง การออมเงิน และความเอื้ออาทรต่อกัน



น่านาทักศนะ การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

นายกิตติศักดิ์ ชูแก้ว

“จากที่ได้รับการอบรมในวันนี้ รู้สึก ดีใจที่ได้รับการฝึกอบรมและทำให้รู้ว่าสหกรณ์มีสวัสดิการมากมายให้สมาชิก และทำให้ได้คิดว่า เราคงต้องรีบออมเงินแล้ว เพราะเวลาผ่านไปรวดเร็ว ถ้าเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้ อนาคตข้างหน้าจะได้สบาย”



นางสาวเกษรา วงษ์เจริญ

“ดิฉันสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมคะ เพราะเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ที่สหกรณ์มอบให้สมาชิก จุดประสงค์หลักที่สมัครสมาชิกคือ เพื่อการออมคะ อยากมีเงินออมในอนาคต และสหกรณ์ก็ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารอื่นๆ และมีสวัสดิการมากมาย ดีใจที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้คะ”



นายชลิต สินโรจน์ธนากร

“ก่อนที่เข้ารับการอบรม บอกตามตรงว่า ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่า สหกรณ์มีสวัสดิการมากมายขนาดนี้ ประทับใจมากครับ ที่ผมได้เข้ามาฟัง และสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างไม่ลังเลใจ สหกรณ์เป็นองค์กรที่มั่นคง ผมอยากให้จัดอบรมแบบนี้ตลอดไป ทำให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าใจสหกรณ์มากขึ้น และจะได้วางแผนว่า ควรจะเก็บออมอย่างไรกับอนาคตที่กำลังจะใกล้เข้ามา เหมือนสหกรณ์มาช่วยชี้ทางให้ครับ”



นางสาวรัชณี โชคเจริญ

“เท่าที่ได้ฟังการอบรมในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจ และคิดว่าเป็นสวัสดิการที่ช่วยเหลือข้าราชการเป็นอย่างมาก เลยตัดสินใจในการสมัครสมาชิก อยากจะสมัครเป็นสมาชิกมานานแล้วคะ แต่ไม่เคยมีใครมาให้ข้อมูลกระจ่างแบบนี้คะ ทำให้เข้าใจระบบเกี่ยวกับการกู้ การออม สวัสดิการต่างๆ”



สอ.ปม. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 26 ก.พ. 2557



เนื่องด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ถือกำเนิดขึ้น คือ สหกรณ์ “วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้” ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 สมาชิกสหกรณ์จำนวนนับพันจะรวมตัวกันเพื่อวางพานพุ่มระลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พระโอรสองค์สุดท้าย ในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เสด็จเป็นประธานในทุกๆปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นาย



โชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

ที่ปรึกษา

นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์

กองบรรณาธิการ

นายสุภาพ คำแฝง, นางวริย์พรรณ โหมดเทศ, นางมาราดา หินอ่อน, นางณภัทร อินสกุล, นางสาวชนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี, นางสาวรัตนพร สิทธิกุลนันท์



วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร